



ที่ นร 5202/ 4311

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000

29 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.)  
ครั้งที่ 4/2565

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาบันทึก สำนักงานรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)  
ที่ นร 0403 (กร.1) 16141/2565 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 1 ชุด  
2. รายงานการประชุม กพต. ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 จำนวน 1 ชุด

ด้วยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ขอเสนอเรื่องสรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 มาตรา 4 (1) และมาตรา 6 (1) ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 มาตรา 7 (6) ที่กำหนดไว้ว่าให้ กพต. มีอำนาจหน้าที่ในการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในฐานะได้รับมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน กพต. สั่งและปฏิบัติราชการ ศอ.บต. แทนนายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

### 1. ที่มา

พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 กำหนดให้มี กพต. ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้รับมอบหมายและมอบอำนาจจากนายกรัฐมนตรี ให้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน กพต. เป็นประธานการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส

### 2. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เพื่อให้การบริหารราชการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีเอกภาพ และสอดคล้องกันทั้งในด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนา รวมทั้งเพื่อคณะรัฐมนตรีจะได้ติดตามและประเมินผลปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงจำเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามอำนาจมาตรา 7 (6) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 ต่อไป

/3. สรุปผล...

### 3. สรุปผลการประชุม กพต. ครั้งที่ 4/2565 มีประเด็นสำคัญ ดังนี้

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธาน กพต. กล่าวว่าการประชุมในวันนี้ เพื่อจะได้ร่วมมือแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุด รวมทั้งขับเคลื่อนการพัฒนาตามนโยบายของ กพต. และรัฐบาลที่มีเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดียิ่งขึ้นมีเศรษฐกิจรายได้ที่ดี นำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความยากจนซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะต้องเร่งดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

การประชุมในวันนี้ มีวาระสำคัญหลายเรื่อง เช่น การพิจารณาให้ความเห็นต่อโครงการพัฒนาพื้นที่จังหวัดนราธิวาสตามที่ ศอ.บต., จังหวัดนราธิวาส และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ไปจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด เป็นข้อเสนอของประชาชนที่ กพต. ทุกท่านจะต้องร่วมมือประสานการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการต่อไป

รวมทั้ง การส่งเสริมอัตลักษณ์และวิถีชีวิตที่เป็นความภาคภูมิใจของประชาชนทั้งด้านภาษา ประเพณีวัฒนธรรม อาหาร กีฬาและการแต่งกาย ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนแสดงออกได้อย่างเหมาะสม เป็นเรื่องที่ส่วนราชการต้องร่วมมือกันสนับสนุนโดยเฉพาะการเชื่อมโยงการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจตามที่รัฐบาลมีนโยบายใช้ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ซึ่งเรื่องนี้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีอัตลักษณ์และวิถีชีวิตที่โดดเด่นที่สามารถต่อยอดตามนโยบายได้

#### 3.1 เรื่องเสนอเพื่อทราบ จำนวน 7 เรื่อง ดังนี้

##### 3.1.1 รายงานความก้าวหน้ากิจกรรมโคบาลชายแดนใต้ภายใต้โครงการเมืองปศุสัตว์ตามกรอบระเบียบเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้

มติ กพต. ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 อนุมัติกิจกรรมโคบาลชายแดนใต้ภายใต้โครงการเมืองปศุสัตว์ภายใต้กรอบระเบียบเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2565 – 2571) โดยให้ขอรับการสนับสนุนเงินทุน จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตและเป็นเงินทุนหมุนเวียนตลอดห่วงโซ่การผลิต งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,547.3200 ล้านบาท และมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการฯ และคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับจังหวัด เป็นกลไกขับเคลื่อนหลักทั้งในระดับนโยบาย และระดับพื้นที่

##### การดำเนินงานที่ผ่านมา

ปัจจุบันกิจกรรมโคบาลชายแดนใต้ ฯ มีความก้าวหน้าใน 3 ส่วนหลัก ได้แก่ (1) จัดตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการฯ เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนงานในพื้นที่ (2) จัดทำแผนงานโครงการโดยละเอียดตามกรอบที่กำหนดในการใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ซึ่งในขณะนี้ได้ทำหนังสือถึงกระทรวงการคลังเพื่อกันเงินส่วนนี้ไว้แล้ว ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายสันติ พร้อมพัฒน์) ได้รับทราบและพร้อมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และ (3) เตรียมกลุ่มเกษตรกรที่มีความสนใจในเบื้องต้นพร้อมทั้งดำเนินการอบรมให้ความรู้ ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการอบรมไปแล้วทั้ง 5 จังหวัด ประมาณ 1,000 คน

### การดำเนินการในระยะต่อไป

(1) คณะอนุกรรมการบริหารโครงการ ฯ และคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับจังหวัดจัดทำรายละเอียดโครงการ แผนการดำเนินงาน และคู่มือปฏิบัติงาน สำหรับใช้ประกอบการขอกู้ยืมเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้มีความสมบูรณ์

(2) ศอ.บต. เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอรับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตและเป็นเงินทุนหมุนเวียนตลอดห่วงโซ่การผลิต งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,547.3200 ล้านบาท ภายในเดือนกันยายน 2565

### มติที่ประชุม รับทราบ

3.1.2 รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและประวัติศาสตร์อุโมงค์ใหญ่ “ต้าส่วยต้อ” ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

มติ กพต. ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 อนุมัติหลักการโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและประวัติศาสตร์อุโมงค์ใหญ่ “ต้าส่วยต้อ” โดยมอบหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ร่วมกับ ศอ.บต. และจังหวัดยะลา และอนุมัติกรอบวงเงินประมาณสนับสนุนโครงการ ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2567 (3 ปี) จำนวน 102,489,000 บาท ให้กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมป่าไม้ ปรับแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หากงบประมาณไม่เพียงพอ ให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง ตามขั้นตอนต่อไป และจัดตั้งคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567 เพื่อดำเนินการโครงการต่อไป

### การดำเนินงานที่ผ่านมา

ปัจจุบันมีความก้าวหน้าใน 2 ส่วน คือ (1) ด้านการสำรวจ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ ได้ปรับแผนงานและงบประมาณภายในกรมฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการสำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ (2) ด้านการก่อสร้างอาคารรับรองนักท่องเที่ยว กรมป่าไม้จะเร่งปรับแผนงานและงบประมาณเพื่อเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และจัดตั้งคำของบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อพัฒนาโครงการให้มีความต่อเนื่องต่อไป ควบคู่กับพัฒนาพื้นที่ใกล้เคียงโดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเพิ่มการรับรู้มากขึ้น เช่น กิจกรรมวิ่งมาราธอน การพัฒนาอุโมงค์ปิยะมิตร 2 ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เป็นต้น

### มติที่ประชุม รับทราบ

3.1.3 รายงานความคืบหน้าการพัฒนาศักยภาพด้านบุคลากรชายแดน ไทย - มาเลเซีย เพื่อยกระดับการค้าชายแดนและความร่วมมือในมิติต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส (ด้านบุคลากรสุโงโกะ-ลก ด้านบุคลากรตากใบ และด้านบุคลากรบูเก๊ะตา)

### การดำเนินงานที่ผ่านมา

ปัจจุบันมีความคืบหน้าการดำเนินงานทั้ง 3 ด้าน ได้แก่

1) ด้านศุลกากรสุโขทัย-ลก เเร่งดำเนินการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก แห่งที่ 2 ซึ่งเป็นสร้างสะพานแห่งใหม่คู่ขนานกับสะพานเดิม เพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพในการสัญจร ผ่านแดน ซึ่งทางมาเลเซียจะออกแบบรูปแบบของสะพาน ที่ผ่านมามีการประสานการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการสำรวจทางธรณีวิทยาเรียบร้อยแล้ว และเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 รัฐมนตรีอาวุโสกระทรวง โยธาธิการ ประเทศมาเลเซีย ได้เข้าพบรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รักษาการแทน นายกรัฐมนตรี/ประธาน กพต. โดยทางมาเลเซียรับข้อเสนอจากไทยไปเร่งดำเนินการและได้นำกราบเรียน นายกรัฐมนตรีมาเลเซียทราบแล้ว พร้อมทั้งนำเข้าสู่คณะรัฐมนตรีประเทศมาเลเซียรับทราบด้วยแล้ว

2) ด้านศุลกากรตากใบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสอยู่ระหว่าง การจัดสร้างแพขนานยนต์ลำใหม่ทดแทนแพขนานยนต์ที่ใช้อยู่เดิมที่ชำรุดไปเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา คาดจะแล้วเสร็จ ในเดือนมกราคม 2566 ซึ่งจะทำให้การสัญจรข้ามแดนของชาวไทยและมาเลเซียบริเวณด้านศุลกากรตากใบ เป็นไปด้วยความสะดวกและช่วยสนับสนุนด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศ มากยิ่งขึ้น

3) ด้านศุลกากรบูเก๊ะตา มีกิจกรรมหลัก คือการจัดซื้อที่ดินประมาณ 247 ไร่ เพื่อเชื่อมต่อจุดตรวจคนเข้าเมืองและตัวด่านศุลกากรเข้าด้วยกัน ที่ผ่านมามีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้ ดำเนินการประเมินราคาที่ดิน ผลอาสิน และสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งจะแล้วเสร็จทุกชั้นตอนในเดือนธันวาคม 2565 หลังจากนั้นกรมศุลกากรจะดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทาง ศอ.บต. จะประสานงาน และเร่งรัดการดำเนินงานให้เสร็จสิ้นโดยเร็วต่อไป

### มติที่ประชุม รับทราบ

### 3.1.4 รายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วม ของประชาชนด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

มติ กพต. ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ให้ความเห็นชอบ กรอบข้อเสนอโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ งบประมาณ 4,000 ล้านบาท (จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา จังหวัดละ 1,000 ล้านบาท) เพื่อดำเนินโครงการ และมอบหมาย ศอ.บต. เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก ประสาน การปฏิบัติกับพื้นที่ และเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งอนุกรรมการภายใต้ กพต. เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนงาน ตามกรอบข้อเสนอที่กำหนดไว้ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจาย เสี่ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

### การดำเนินงานที่ผ่านมา

ปัจจุบันได้จัดตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดโครงการฯ เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนงานในพื้นที่ และ ศอ.บต. ได้รวบรวมรายละเอียดโครงการของทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เสนอคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดโครงการฯ พิจารณากลับกรองให้ความเห็นชอบแล้ว และได้เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,800 ล้านบาท (จังหวัดละประมาณ 700 ล้านบาท) เรียบร้อยแล้ว

### มติที่ประชุม รับทราบ

### 3.1.5 รายงานความก้าวหน้า โครงการพลังงานไฟฟ้าจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

#### การดำเนินงานที่ผ่านมา

มีความก้าวหน้าการดำเนินงานที่สำคัญ คือ คณะกรรมการอำนวยการด้านพลังงานไฟฟ้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ เมื่อคราวประชุม วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธาน กพต. เป็นประธาน ได้เห็นชอบกรอบแนวทางโครงการพลังงานไฟฟ้าทดแทนประเภทชีวมวล 75 เมกะวัตต์ และประเภทชีวภาพ 75 เมกะวัตต์ โดยมอบให้กระทรวงพลังงานไปดำเนินการในส่วนที่เหลือ รวมทั้งให้จัดสรรเงินกองทุนให้ ศอ.บต. ทั้งนี้ ศอ.บต. ได้มีหนังสือถึงกระทรวงพลังงานเพื่อขอรับการสนับสนุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงพลังงาน นอกจากนี้กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างเตรียมการออกประกาศและสรรหาภาคเอกชนที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไข ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 3 เดือนในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พร้อมกันนี้ ในระดับพื้นที่ได้มีการเตรียมความพร้อมโดยสภาเกษตรกรจังหวัดแต่ละจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดยะลาได้มีการขยายผลการปลูกพืชพลังงานเพื่อรองรับโครงการในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิของประชาชน ขณะที่ ศอ.บต. ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขอใช้ที่ดินสาธารณะเพื่อดำเนินการ ซึ่งในเบื้องต้นได้รวบรวมพื้นที่ทั้งหมดและอยู่ในระหว่างการดำเนินการประมาณ 30,000 ไร่ ซึ่งหากดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ จะก่อให้เกิดความมั่นคงทางพลังงานในพื้นที่และเกิดการสร้างงานให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เป็นจำนวนมาก

### มติที่ประชุม รับทราบ

#### ข้อสั่งการของประธาน กพต.

การทำการเกษตรของประชาชน อาทิ การทำปศุสัตว์ การปลูกพืชไร่ ประชาชนจะต้องทำการเกษตรให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในครัวเรือนเสียก่อน ส่วนเหลือจากการบริโภคจึงจะนำมาจำหน่ายสู่การตลาด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องส่งเสริมและให้ความรู้/ข้อมูลแก่ประชาชนถึงการทำการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ อาทิ ข้อมูลพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการทำการเกษตร ปริมาณในการผลิตที่สมดุลต่อการบริโภคและการตลาด

/ในส่วนของ...

ในส่วนของการใช้ไฟฟ้า ขอให้ ศอ.บต. กระทรวงพลังงาน และผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด ประสานร่วมมือกันเร่งดำเนินการให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยมี Solar Rooftop ใช้ทุกครัวเรือน โดยมีแผน Solar Cell กำหนดเป็นแผนการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีความเหมาะสมต่อปริมาณการใช้ของแต่ละครัวเรือน เพื่อลดการใช้พลังงานและทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นำศักยภาพพื้นที่ที่พัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม ขอให้ทุกส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายร่วมกันแก้ไขให้เร็วเพื่อเดินหน้าการพัฒนาต่อไปได้ โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณที่จำเป็นต่อการทำงาน ขอให้ ศอ.บต. สำนักงบประมาณ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทำความเข้าใจให้ตรงกันและเดินหน้าพัฒนาไปพร้อมกันให้เกิดผลสำเร็จตามนโยบายต่อไป

### 3.1.6 รายงานความก้าวหน้าการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาของน้ำทุกระบบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้

#### การดำเนินงานที่ผ่านมา

อำเภอสุโหงโกลก จ.นราธิวาส ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเป็นประจำทุกปี ซึ่งเกิดจากการระบายน้ำของแม่น้ำสุโหงโกลก ไม่สามารถดำเนินการระบายได้ทัน เนื่องจากมีน้ำไหลหลากเป็นปริมาณมาก ก่อให้เกิดน้ำท่วมในเขตหลักๆ ได้แก่ เขตเทศบาลสุโหงโกลก ตำบลปาลาเสม็ด ตำบลมูโน๊ะ ส่งผลให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจและสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนทุกปี โดยระบบป้องกันน้ำท่วมในปัจจุบัน ประกอบด้วย

1) การก่อสร้างพนังกั้นน้ำ 5,149 เมตร ดำเนินงานโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย (โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนสุโหงโกลก และชุมชนต่อเนื่องอำเภอสุโหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ระยะที่ 2) ได้รับจัดสรรงบประมาณผูกพันระยะเวลา 3 ปี (ปี 2564 - 2566) จุดเริ่มต้นตั้งแต่เขตเทศบาล ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการและมีความจำเป็นต้องปรับแก้แบบในการก่อสร้างเนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างบางส่วนติดอยู่ในที่ดินของเอกชน ซึ่งเมื่อปรับแก้แบบเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการก่อสร้างได้ตามแผนงานต่อไป

2) การปรับปรุงพนังกั้นน้ำป้องกันตลิ่งแม่น้ำโก-ลก โดยกรมชลประทาน เริ่มตั้งแต่ตำบลมูโน๊ะ ต่อเนื่องไปจนถึงปากแม่น้ำที่อำเภอตากใบ ประมาณกว่า 35 กิโลเมตร ในปี 2564 คันกั้นน้ำเดิมที่ตำบลมูโน๊ะ เกิดน้ำท่วมอย่างหนัก ทำให้คันกั้นน้ำทรุดตัวก่อให้เกิดความเสียหายอย่างกว้างขวาง ซึ่งกรมชลประทาน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว แบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) ซ่อมแซมในส่วนที่เสียหายพนังกั้นน้ำป้องกันตลิ่ง ระยะทางประมาณ 100 เมตร และซ่อมแซมประตูระบายน้ำมูโน๊ะ โดยได้รับงบเหลือจ่ายจากกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 44 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง และ (2) ยกกระดับความสูงและเสริมความแข็งแรงของพนังกั้นน้ำป้องกันแม่น้ำโก-ลก จากเดิมความสูง 7.8 เมตร เพิ่มสูงขึ้นเป็น 8.5 เมตร ระยะทาง 2,135 เมตร จากหลังสถานีตำรวจภูธรมูโน๊ะ จนถึงตลาดมูโน๊ะ ซึ่งจะปรับแผนดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งคำขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อไป

### การดำเนินการในระยะต่อไป

การป้องกันและแก้ไขปัญหาบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำในพื้นที่ชุมชน อำเภอสุโงโก-ลก สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และ ศอ.บต. ร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง จะเร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ควบคู่กับการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เพื่อชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินงานในโครงการในระยะยาว

### มติที่ประชุม รับทราบ

3.1.7 ผลการเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ นายยูซุฟ อัล - ดูเบอี (Yousef Al - Dobeay) ผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายการเมือง องค์การความร่วมมืออิสลาม (Organization of Islamic Cooperation : OIC) และคณะ ระหว่างวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2565

สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2565 นายยูซุฟ อัล - ดูเบอี (Yousef Al -Dobeay) ผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายการเมือง องค์การความร่วมมืออิสลาม (Organization of Islamic Cooperation : OIC) และคณะ ในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางมาเยือนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา)

ศอ.บต. ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานในพื้นที่ ได้ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ที่สำคัญ คือ การบรรยายสรุปให้เห็นถึงปัญหาและการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกมิติ การนำคณะลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสถานที่ต่าง ๆ ตามวิถีของมุสลิม อาทิ มัสยิดกลางปัตตานี พิพิธภัณฑ์อัลกุรอาน อำเภอเย็งอ จังหวัดนราธิวาส และพบปะประชาชนในชุมชนเขตจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส เยี่ยมเยียนการดำเนินชีวิตของวิถีชาวพุทธ โดยได้เดินทางไปวัดตุยง พบปะหารือกับเจ้าอาวาสและที่ปรึกษาของเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี และพบปะชาวไทยพุทธในพื้นที่ เยี่ยมชมสถานที่ในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจที่สำคัญในพื้นที่เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมแปรรูป อ.หนองจิก โดยได้เยี่ยมชมโรงงานแปรรูปมะพร้าวอย่างครบวงจร เพื่อเห็นถึงการสร้างงานการดูแลชาวพุทธและมุสลิมที่ทำงานในโรงงาน และเยี่ยมเยียนสถานศึกษาหลัก 2 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ผลจากการเยือนของผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายการเมือง OIC และคณะในครั้งนี้ ได้ส่งให้เกิดภาพลักษณ์เชิงบวกต่อพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และรัฐบาลไทยอย่างมาก โดยผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายการเมือง OIC ได้สื่อสารด้วยการกล่าวแสดงความรู้สึกโดยสรุป กล่าวคือ ประเทศไทยและรัฐบาลไทยได้ดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ แต่ประการใด มีการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามอัตลักษณ์และความเชื่อทางศาสนาอย่างน่าพอใจ โดยเฉพาะทางด้านศาสนาอิสลาม ได้ส่งเสริมการประกอบศาสนกิจภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆ เพื่อสนับสนุนกิจการทางศาสนานั้น ดีกว่าหลายๆ ประเทศ และขอขอบคุณรัฐบาลไทยที่ดูแลประชาชนเป็นอย่างดียิ่งทุกศาสนิก และมีความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยแนวทางสันติวิธี และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนทุกเมื่อหากประเทศไทยต้องการ

### มติที่ประชุม รับทราบ

### ข้อสั่งการของประธาน กพต.

การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ศึกษาแนวทางการจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรให้กับพื้นที่เกษตรกรรมของเกษตรกรที่มีการเพาะปลูกเพิ่มมากขึ้น ซึ่งได้รับทราบปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจากตัวแทนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จึงต้องการให้นโยบายของ กพต. ให้มีความสำคัญลำดับแรกต่อการทำอาชีพเกษตรของประชาชนที่ต้องมีน้ำอย่างเพียงพอเพื่อให้ทำการเพาะปลูกได้ มีผลผลิตที่ดีและมีรายได้จากการจำหน่ายที่นำไปใช้ดูแลตัวเองและครอบครัวต่อไปได้ คือปลูกพืชผลต้องให้พอกินพอใช้ การเลี้ยงสัตว์เช่นเดียวกันให้เพียงพอเสียก่อน ต้องวางแผนการผลิตที่เหมาะสมต่อการบริโภคและการจำหน่าย ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและ ศอ.บต. ช่วยกันดำเนินการ

ความสำเร็จจากการเยือนของผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายการเมือง องค์การความร่วมมืออิสลาม หรือ OIC เป็นผลจากการทำงานเชิงรุกที่ ศอ.บต. และกระทรวงการต่างประเทศประสานการทำงานร่วมกันที่จะนำบุคคลสำคัญขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปศึกษาเรียนรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องต่อพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีทัศนคติที่ดีและร่วมมือกับรัฐในการแก้ไขปัญหา ดังนั้น ต้องขยายผลการดำเนินงานเชิงรุกเช่นนี้ให้มากขึ้น โดยการเชิญเอกอัครราชทูต โลกอิสลามให้ไปในพื้นที่ หรือ การประชุมร่วมกันโดย ศอ.บต. ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศต้องเป็นเจ้าภาพการทำงาน นำเสนอภาพการทำงานของรัฐที่จริงจังในการแก้ไขปัญหาในทุกมิติเพื่อให้ท่านเหล่านั้นได้มีข้อมูลไปสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดีต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทุกด้านไม่เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติและศาสนา

### 3.2 เรื่องการติดตามความก้าวหน้าตามมติ กพต. จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

#### 3.2.1 โครงการเสริมสร้างคนดีตามหลักการทางศาสนาเพื่อสืบสานและรักษาสังคมพหุ วัฒนธรรมที่งดงามของจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2565 – 2570

สืบเนื่องจาก มติ กพต. ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 อนุมัติ

หลักการโครงการเสริมสร้างคนดีตามหลักการทางศาสนาฯ โดยมีแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ คือ การสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในโรงเรียนสอนศาสนาทั้งศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม สำหรับศาสนาพุทธ ประกอบด้วยศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กว่า 30 แห่ง ศาสนาอิสลาม ประกอบด้วยศูนย์ศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) กว่า 1,900 แห่ง ซึ่งมีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ

#### ผลจากการดำเนินการ

ในปีงบประมาณ 2565 ศอ.บต. ได้ปรับเปลี่ยนงบประมาณภายในของหน่วย จำนวนกว่า 75 ล้านบาท สนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนในศูนย์ศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) กว่า 1,900 แห่ง ซึ่งผลจากการดำเนินงานได้ผลตอบรับอย่างดียิ่ง กล่าวคือ เด็กนักเรียนมีความสุขที่มีโอกาสได้รับประทานอาหารกลางวัน ครูผู้สอน ผู้นำศาสนา มีความรู้สึกที่ดีต่อภาครัฐในการสนับสนุนโครงการดังกล่าว ในขณะที่ผู้ประกอบการมีความพึงใจที่บุตรหลานได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอและเป็นไปตามหลักโภชนาการ ในส่วนของโรงเรียนพระพุทธรูปศาสนานั้น ได้ดำเนินการนำร่องในการจัดค่ายอบรมเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในพหุสังคม (ค่ายพุทธบุตร) ซึ่งผลตอบรับเป็นไปอย่างดียิ่ง ทำให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในหลักการทางศาสนาที่ถูกต้อง และจะเป็นเยาวชนแกนนำในการธำรงพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

/การดำเนินการ...



### การดำเนินการในระยะต่อไป

การดำเนินการในระยะต่อไป ในปี พ.ศ.2566 ศอ.บต. จะปรับแผนการดำเนินงานภายในเพื่อสนับสนุนโครงการให้เกิดความต่อเนื่อง และจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม ปรับแผนงานและงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนงานต่อเนื่องในไตรมาส 2 – 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อไป

### มติที่ประชุม รับทราบ

### 3.2.2 กิจกรรมมหกรรมการอ่านแห่งชาติ “มหัศจรรย์สร้างสรรค์และการอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย ชายแดนใต้” ภูมิภาค วิถีพหุวัฒนธรรม : นวัตกรรม สุขภาวะเด็กปฐมวัย

สืบเนื่องจาก การจัดกิจกรรมมหกรรมการอ่านข้างต้น ที่ได้รับความกรุณาจากรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน และได้มีข้อสั่งการให้ ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปดำเนินการให้ครอบคลุมกลุ่มพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างมากขึ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ศอ.บต. ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการอย่างต่อเนื่อง โดยได้ขยายผลให้มีการจัดกิจกรรมในลักษณะเช่นนี้ในพื้นที่ต่างๆ ครอบคลุม ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้จัดตั้งธนาคารสื่อสร้างสรรค์ บริเวณ และเตรียมการที่จะยกระดับเป็นศูนย์ภาษานานาชาติ

### ผลจากการดำเนินการ

ศอ.บต. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรต่างๆ จัดกิจกรรมมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์และการอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยชายแดนใต้ ภูมิภาค วิถีพหุวัฒนธรรม : นวัตกรรม สุขภาวะปฐมวัย เมื่อวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งผลการดำเนินงานประสบความสำเร็จต่อเนื่อง น่าพึงพอใจ โดยได้กระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กและผู้ปกครองรักการอ่านหนังสือมากขึ้น ได้เห็นบรรยากาศของเด็กที่อ่าน เล่น โดยไม่แยกเชื้อชาติ ศาสนา และได้เพิ่มพูนสติปัญญาเด็กในมิติต่าง ๆ ทั้งนี้ ศอ.บต. ได้ขยายผลดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องใน 2 ส่วน ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 ได้ประสานกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ต่าง ๆ และอุทยานการเรียนรู้ ทีเค พาร์ค ให้มีการจัดกิจกรรมในลักษณะเช่นนี้อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมในพื้นที่ต่าง ๆ

ส่วนที่ 2 ได้จัดตั้งธนาคารสื่อสร้างสรรค์บริเวณ ชั้น 4 ณ อาคารศูนย์ราชการ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเปิดโอกาสให้กับเด็กเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยะลา และพื้นที่ใกล้เคียง ได้เข้ามาใช้บริการในช่วงวันหยุดราชการ วันเสาร์ - อาทิตย์ และมีเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ร่วมกับคุณครู อาจารย์ ร่วมเป็นวิทยากร พร้อมทั้งได้เตรียมความพร้อมยกระดับสู่การเป็นศูนย์ภาษานานาชาติ โดยการส่งเสริมให้มีการศึกษาภาษาไทย ภาษามลายูท้องถิ่นภาคใต้ ภาษาอาหรับ ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน การส่งเสริมการใช้ภาษาไทย ควบคู่การใช้ภาษาถิ่น การจัดให้มีห้องฟ้าจำลอง เป็นต้น

### มติที่ประชุม รับทราบ

### 3.2.3 การแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการของเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (4 จังหวัด และ 4 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา)

สืบเนื่องจาก มติ กพต. ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ให้ความเห็นชอบหลักการโครงการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการของเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (4 จังหวัด และ 4 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา) โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กปฐมวัย ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ขวบ ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประมาณกว่า 46,000 คน พร้อมทั้งเห็นชอบกรอบวงเงินสนับสนุนโครงการฯ โดยประธาน กพต. ได้สั่งการเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือ และเร่งดำเนินการให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

#### ผลจากการดำเนินการ

ในห้วงเดือนสิงหาคม 2565 ศอ.บต. ได้ประชุมหารือร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สป.สช.) และ สป.สช. เขตที่ 12 เพื่อหาแนวทางในการจัดหาแหล่งงบประมาณมาดำเนินการ และได้มีมติร่วมกันในแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการสนับสนุนโครงการฯ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ สป.สช. เพื่อพิจารณาในการอนุมัติโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป กรอบวงเงินปีละ 500 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 7 - 8 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ศอ.บต. ได้จัดให้มีการประชุมหน่วยงานในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อวางกรอบการดำเนินงาน และจัดทำข้อเสนอโครงการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนตุลาคม 2565 เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ และให้สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ศอ.บต. จะร่วมกับทุกหน่วยงานเร่งแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการของเด็กเล็กในพื้นที่ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่เชื่อมโยงไปสู่ปัญหาอื่นๆ อีกหลายด้านให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไป

#### มติที่ประชุม รับทราบ

#### ข้อสั่งการของประธาน กพต.

ขอขอบคุณ ศอ.บต. และทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมมือกันบริหารจัดการโครงการเสริมสร้างคนดีตามหลักการทางศาสนาฯ และการแก้ไขภาวะทุพโภชนาการของเด็กเล็กฯ จนมีแนวทางที่สามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติต่อไป ทั้ง 2 โครงการมีความจำเป็น เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเล็กที่ต้องได้รับอาหารที่ดี เหมาะสมและเพียงพอต่อพัฒนาการ ขอให้สำนักงานงบประมาณเร่งรัดดำเนินการจัดสรรงบประมาณในห้วงระยะเวลาต่อไปในปี 2566 และต่อเนื่อง รวมทั้งให้ขยายผลไปยังพื้นที่จังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลาให้ครบถ้วนตามข้อเสนอของผู้นำศาสนาและสภาพปัญหาของพื้นที่ด้วย

สำหรับการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาที่หลากหลายเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนั้น ขอให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปประสานแผนและการปฏิบัติร่วมกัน โดยให้ ศอ.บต. เป็นแกนกลางในการบริหารและอำนวยความสะดวก และให้เสนอต่อ กพต. ในระยะต่อไป

### 3.3 เรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้

#### 3.3.1 ขออนุมัติหลักการโครงการฟื้นฟูและบูรณปฏิสังขรณ์วัดและโบราณสถานทางพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

##### มติที่ประชุม

1) เห็นชอบหลักการโครงการฟื้นฟูและบูรณปฏิสังขรณ์วัดและโบราณสถานทางพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมกรอบงบประมาณ 80,515,194.25 บาท โดยมอบหมายให้ ศอ.บต. ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กรมศิลปากร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการตามที่กำหนด และให้หน่วยงานปรับแผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 สนับสนุนการดำเนินโครงการ และจัดตั้งค่าของงบประมาณปกติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

2) มอบหมาย ศอ.บต. ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพงานด้านการพัฒนาภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประสานหน่วยงานปรับแผนงาน/โครงการ และงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน และจัดตั้งค่าของงบประมาณปกติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

##### ข้อสั่งการประธาน กพต.

วัดและโบราณสถานทางพระพุทธศาสนา เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนผู้นับถือพุทธศาสนาในพื้นที่อย่างมาก ในระยะต่อไป ขอให้ ศอ.บต. ประสานงานกับสำนักงานพระพุทธศาสนาอย่างใกล้ชิด ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้กับประชาชนและวัดรอบชุมชนในพื้นที่ได้ทำร่วมกันมากขึ้น อาทิ กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนาและแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่ เช่น การจัดหาเจ้าภาพกฐินให้กับวัดที่ไม่มีเจ้าภาพ การสนับสนุนกิจการสงฆ์และพุทธศาสนิกชน เป็นต้น ขอให้ทุกฝ่ายทำงานเชิงรุกมากขึ้นเพื่อให้เข้าถึงและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้มากที่สุด

#### 3.3.2 ขออนุมัติหลักการส่งเสริมอัตลักษณ์ทางภาษา ประเพณี วัฒนธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

##### มติที่ประชุม

1) เห็นชอบหลักการให้มีการจัดตั้งศูนย์ภาษานานาชาติจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมกรอบงบประมาณ 50,501,500 บาท โดย ศอ.บต. จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ พร้อมทั้งมอบหมาย ศอ.บต. ร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้องพิจารณาปรับแผนการดำเนินงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 สนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบแนวทางตามที่กำหนด และจัดตั้งค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป เพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินงานต่อไป

2) เห็นชอบหลักการส่งเสริมเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการแต่งกาย อาหารการกิน และส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมกรอบงบประมาณ 50,000,000 บาท และให้หน่วยงานปรับแผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 สนับสนุนดำเนินการในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และจัดตั้งค่าของงบประมาณปกติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

3) เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ภาษานานาชาติจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นกลไกในขับเคลื่อนหลักทั้งในระดับอำนวยการ และระดับปฏิบัติการ เสนอขอความเห็นชอบต่อประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้พิจารณาลงนามในคำสั่งต่อไป

#### **ข้อสั่งการประธาน กพต.**

การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในพื้นที่ที่สำคัญที่สุด คือ การให้ประชาชนมีความรู้ทางภาษาที่หลากหลายและลึกซึ้ง โดยเฉพาะเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ส่วนใหญ่มักเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ ภาษาจะเป็นพลังสำคัญในการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต การทำงาน และการเข้าถึงโอกาสทุกมิติ ขอให้ดำเนินการตามแผนที่เสนอให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และรายงานผลอย่างต่อเนื่อง

การส่งเสริมอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของประชาชน ขอให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยเฉพาะการกำหนดปฏิทินประเพณี 12 เดือน ที่ถือเป็นการเชื่อมโยงประเพณีวัฒนธรรมไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนจากทั่วโลกคอยโอกาสมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มากขึ้น เป็นมิติใหม่การพัฒนาที่ให้ความสำคัญต่ออัตลักษณ์และวิถีชีวิตของประชาชน เป็น Soft Power ที่สำคัญที่ทำให้ประชาชนเชื่อมั่นและให้ความร่วมมือ

ขอให้กรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานสื่อสาร ทุกหน่วย สนับสนุนการสื่อสารและให้ข้อมูลของรัฐบาลที่มีต่อการส่งเสริมอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะให้ประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เข้ามามีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุด และขอให้ ศอ.บต. ประสานกับสำนักงานประมาณพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณ

### **3.3.3 ขออนุมัติหลักการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน**

#### **มติที่ประชุม**

1) เห็นชอบหลักการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับปัญหาความต้องการจากการจัดกิจกรรม ศอ.บต. สัจจร ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสไปดำเนินการ และให้หน่วยงานปรับแผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 สนับสนุนการดำเนินงาน และจัดตั้งค่าของงบประมาณปกติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

2) เห็นชอบหลักการดำเนินโครงการตามที่จังหวัดเสนอ พร้อมทั้งเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการตามที่จังหวัดเสนอ เสนอขอความเห็นชอบต่อประธาน กพต. พิจารณาลงนามในคำสั่งเพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองโครงการของจังหวัดให้มีความสมบูรณ์ก่อนเสนอ กพต. พิจารณาต่อไป

#### **ความเห็นและข้อเสนอแนะที่ประชุม**

นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กรรมการ กพต. ชี้แจงเพิ่มเติม โครงการทั้ง 10 โครงการ เป็นโครงการที่หน่วยงานเกี่ยวข้องในพื้นที่มีส่วนร่วมในการนำเสนอโครงการ อาทิ โครงการพัฒนาและยกระดับท่าอากาศยานนราธิวาสเป็นสนามบินนานาชาติ ที่จะรองรับผู้ใช้บริการทั้งผู้ใช้บริการทั่วไป และประชาชนที่ไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยมีเที่ยวบินตรง

ไปยังประเทศซาอุดีอาระเบีย ซึ่งปัจจุบันเที่ยวบินไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ใช้บริการ เนื่องจากมีเที่ยวบินเพียงวันละ 4 เที่ยวบิน รองรับผู้ใช้บริการเพียง 684 คนต่อวัน โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมต่อนิคมอุตสาหกรรม เขตเศรษฐกิจพิเศษราธิวาส ตามที่ประธานฯ ได้กรุณาเน้นย้ำให้เร่งดำเนินการนิคมอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับ ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง จังหวัดนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ได้ตระหนักว่า ปัจจุบันราคาปุ๋ยค่อนข้างสูง ประกอบกับสภาพดินฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลง ทำให้เกษตรกร ได้รับผลกระทบในเรื่องต้นทุนการทำกรเกษตรที่สูงขึ้น จังหวัดนราธิวาสเห็นถึงความสำคัญในการลดต้นทุน จึงผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงให้แก่เกษตรกร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โครงการก่อสร้างและขยายเขตรบบ ประปาในพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัด คือ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี และอำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อแก้ปัญหาระบบน้ำประปาไม่ทั่วถึง หรือพื้นที่ที่ติดทะเล มีน้ำอุปโภคบริโภค ที่เป็นสนิม โครงการปรับปรุงซ่อมแซมก่อสร้างมัสยิด ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามนราธิวาส เนื่องจาก ในปัจจุบันมีประชาชนเข้ามา/ติดต่อและประกอบศาสนกิจ ณ สำนักงานฯ เป็นจำนวนมาก เป็นผลให้สำนักงานฯ จำเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซมและก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อรองรับประชาชน โครงการเสริมสร้างศักยภาพ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส เป็นความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษา เพื่อพัฒนาพื้นที่ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดนราธิวาส เพื่อการสร้างความสมบูรณ์ในท้องทะเลให้กับชายฝั่งจังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ โครงการทั้ง 10 โครงการตามที่ได้นำเสนอ ในการประชุมครั้งนี้นั้น ล้วนเป็นโครงการที่สอดคล้องการพัฒนาในมิติโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในเรื่องของการพัฒนา คุณภาพชีวิต และในเรื่องของสังคมพหุวัฒนธรรม ที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดนราธิวาสต่อไป

#### ข้อสั่งการประธาน กพต.

ปัญหาความเดือดร้อนและการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ โดยเฉพาะประชาชนในระดับหมู่บ้าน ชุมชน จนถึงระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด เป็นนโยบายสำคัญของ กพต. สัญจร ที่ต้องการรับทราบและช่วยเหลือตามข้อเสนอของประชาชน ซึ่งโครงการ ที่เสนอมาทั้ง 10 โครงการ เป็นโครงการที่ดี ที่จะช่วยเหลือ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาค้นให้มี ความสามารถในอาชีพให้มากขึ้น ช่วยให้ประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้น รายได้เพิ่มมากขึ้น จะส่งผลให้ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) ของจังหวัดนราธิวาสเพิ่มมากยิ่งขึ้น ในส่วนโครงการพัฒนา และยกระดับท่าอากาศยานนราธิวาสเป็นสนามบินนานาชาติ ขอให้ประสานกับกระทรวงคมนาคมพิจารณา ความเหมาะสมของการจัดตั้งเป็นสนามบินนานาชาติ

ขอให้ ศอ.บต. บริหารข้อมูลดังกล่าวไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว ให้ ติดตามการขับเคลื่อนข้อเสนอไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ขอให้ส่วนราชการร่วมมือเต็มที่ โครงการ ตามข้อเสนอของพื้นที่ ขอให้สำนักงบประมาณ พิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณ โดย ศอ.บต. จัดทำข้อมูล ให้สมบูรณ์และประสานการปฏิบัติกับสำนักงบประมาณต่อไป

#### 3.3.4 ขออนุมัติหลักการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ของรัฐ ฝ่ายพลเรือนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

##### มติที่ประชุม

1) เห็นชอบหลักดำเนินการตามกรอบการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการคัดกรอง เจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายพลเรือน การพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายพลเรือน การหมุนเวียน โยกย้าย และการเลื่อนตำแหน่งของเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายพลเรือน และให้สำนักงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาเจ้าหน้าที่ ของรัฐฝ่ายพลเรือนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

/ 2) เห็นชอบ...

2) เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการภายใต้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นกลไกกำหนดระเบียบ แนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ของการพัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐและครอบคลุมถึงการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ สวัสดิการต่างๆ ให้มีความเหมาะสม รวมทั้งสอดส่องพฤติกรรมเจ้าหน้าที่รัฐ เสนอขอความเห็นชอบต่อประธาน กพต. พิจารณาลงนามในคำสั่งต่อไป

#### **ความเห็นและข้อเสนอแนะที่ประชุม**

**นายอภิรักษ์ เผือกฟ่อง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 7 แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กรรมการ กพต.** ให้ความเห็นในที่ประชุมว่า กระทรวงมหาดไทยจะรับในส่วนที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการต่อไป แต่ในประเด็นของการโอนย้ายข้าราชการนั้น จะมีกฎหมายที่บังคับใช้อยู่แล้ว และตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 มาตรา 9 นั้น ไม่ได้รวมถึงอำนาจหน้าที่ในส่วนนี้ ดังนั้น จึงมีความกังวลในทางปฏิบัติที่จะต้องเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้อยู่เดิมแล้ว

#### **ข้อสั่งการของประธาน กพต.**

ในทุกจังหวัดจะมีแบบอย่างของข้าราชการที่ติดอยู่แล้ว ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ขอให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จะมาปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จะต้องเป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ มีระเบียบวินัย เข้าใจในบริบทพื้นที่และความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ประพฤติตนตามระเบียบวินัย เป็นที่น่าเชื่อถือของประชาชน และต้องเข้าใจว่าข้าราชการเป็นลูกน้องของประชาชน ข้าราชการต้องทำงานเพื่อประชาชน

ขอเน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการทุกหน่วยให้ความสำคัญต่อเรื่องดังกล่าว โดยให้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการ พนักงานของรัฐไปปฏิบัติงานโดยยึดหลักรัฐประศาสน์นโยบาย ในรัชกาลที่ 6 และในประเด็นการโอนย้ายข้าราชการนั้น ให้ดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งในวาระที่ฝ่ายเลขานุการนำเสนอ หมายถึงการประสานงานระหว่างกัน โดยการโอนย้ายยังคงเป็นเรื่องตามกฎหมายของหน่วยงานนั้นที่บังคับใช้ โดย ศอ.บต. จะเป็นผู้ประสานของทุกหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งนี้ ขอให้ ศอ.บต. เป็นแกนกลางการประสานงาน ด้านการบริหารงานบุคคล การทำหน้าที่ฝึกอบรมสร้างความเข้าใจทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับการไม่สร้างเงื่อนไขของความขัดแย้ง รวมทั้ง การพัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่รัฐทุกหน่วยงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทำงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนได้อย่างเต็มกำลัง รวมทั้งร่วมมือจัดทำข้อเสนอสวัสดิการที่เหมาะสมกับการทุ่มเททำงานหนักของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกมิติที่ดำเนินการได้ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

**3.3.5 ขอบทพจนมติ กพต. ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 เรื่อง การสนับสนุนสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้**

#### **มติที่ประชุม**

1) เห็นชอบให้ทบพจนมติที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 โดยขอความเห็นชอบให้การสนับสนุนสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้พิการจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 9 ราย โดยให้กระทรวงศึกษาธิการจัดงบประมาณในการช่วยเหลือเยียวยารายละไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยให้หักลบจากเงินเยียวยาที่เคยได้รับไปแล้ว

/ 2) ให้กระทรวง...

2) ให้กระทรวงศึกษาธิการออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตหรือผู้พิการจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อช่วยเหลือกรณีครูหรือบุคลากรทางการศึกษาผู้พิการจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 2 ราย (รายใหม่) และที่เกิดขึ้นภายหน้าที่ต้องเสียชีวิตหรือพิการ ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดสวัสดิการช่วยเหลือเยียวยา ในอัตราดังกล่าวหรือใกล้เคียงโดยทำความตกลงกับสำนักงานงบประมาณต่อไป

#### **ข้อสั่งการของประธาน กพต.**

ขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมมือกัน นำปัญหาความเดือดร้อนของครูที่ไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลือซึ่งเป็นเรื่องที่ตักค้ำเมื่อหลายปีที่ผ่านมา ครู บุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการทุกคน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ล้วนมีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งรัฐบาลพยายามดูแลให้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ขอให้ กระทรวงการศึกษา และผู้ว่าราชการจังหวัดช่วยกันสนับสนุนในหลักการและวิธีการในการบรรจุข้าราชการครู หรือบุคลากรทางการศึกษาที่จะมาปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีจิตวิญญาณความเป็นครู และขอให้ ศอ.บต. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ไปวางกรอบและนโยบายการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน นำหลักการและวิธีการที่เป็นมาตรฐานสากลมาพิจารณาปรับใช้ให้เหมาะสมโดยให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ให้ประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ ช่วยเหลือตนเองได้เป็นกำลังหลักในการให้ความช่วยเหลือ ผู้ตกทุกข์ได้ยากจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ด้วย ทั้งนี้ ให้จัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย หลักการและแนวทางการปฏิบัติตามข้อสั่งการเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของ กพต. ในโอกาสแรกด้วย

### **3.4 เรื่องอื่นๆ**

#### **ประธานฯ มีข้อสั่งการเพิ่มเติม ดังนี้**

ประธานฯ เน้นย้ำการประชุม กพต. สัญจร เป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญที่ทุกส่วนราชการต้องทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ในโอกาสการประชุม กพต. ครั้งต่อไป ขอให้ ศอ.บต. และจังหวัดที่จะจัดประชุม กพต. สัญจร ทำข้อเสนอการพัฒนาตามศักยภาพพื้นที่ โดยรวบรวมข้อมูลระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด ขอให้ทุกส่วนราชการ มอบหมาย ให้ผู้ตรวจราชการของแต่ละกระทรวง กรม หรือผู้แทนหลักของหน่วยที่ลงไปปฏิบัติงานร่วมกับทีมพื้นที่ได้ เพื่อให้ได้ข้อเสนอที่ทุกส่วนราชการนำไปเป็นแผนงาน โครงการพัฒนาที่ตรงกับความเป็นจริงและความต้องการของประชาชนได้ทันที เป็นมิติการทำงานเชิงรุกของราชการที่ทำเพื่อประชาชน

ขอให้กรมประชาสัมพันธ์ ประสานกับ ศอ.บต. นำผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมไปขยายผลเพื่อการสื่อสารสร้างความเข้าใจประชาชนให้ได้มากที่สุด และขอให้ ศอ.บต. ประสานผลการประชุมตามที่ กพต. มีมติไว้ และข้อสั่งการของประธาน กพต. ในวันนี้ ไปยังทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้ผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด ทุกหน่วยงานจะต้องทราบถึงแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตนเองในการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยพึงระลึกเสมอว่า **ข้าราชการทุกคนต้องทำงานเพื่อประชาชน** โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่ำที่สุดในประเทศหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งดำเนินการตามมติ และข้อสั่งการในวันนี้ และให้เร่งดำเนินการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสโดยเร็ว เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้อยู่ดีกินดีขึ้น

/นายธีระยุทธ...

นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ กพต. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จะนำข้อสั่งการของประธาน กพต. ในประเด็นการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม และจะไปหารือส่วนงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อหาแนวทางและเร่งดำเนินการให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไป

#### 4. ข้อเสนอของส่วนราชการ

ศอ.บต. เห็นสมควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบสรุปผลการประชุม กพต. ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเรือตรี



(สมเกียรติ ผลประยูร)

เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  
กรรมการและเลขานุการ กพต.

กองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
โทรศัพท์ 0 7320 3740